



Hãy Dành Cho Chúa Vị Trí Đầu Tiên

Việc dành cho Chúa vị trí đầu tiên trong đời sống của chúng ta không phải là sự kiện chỉ diễn ra một lần. . . nó là một quá trình lâu dài đối với mỗi tín đồ Đấng Christ. Cho dù bạn là người mới trong đức tin hay là tín đồ Đấng Christ “kỳ cựu” thì bạn đều thấy kế hoạch này dễ hiểu và dễ áp dụng, và là một chiến lược hiệu quả cao cho đời sống tín đồ Đấng Christ đắc thắng. Được trích từ cuốn sách, “Ra Khỏi Thế Giới Này: Sách Hướng Dẫn Của Tín Đồ Đấng Christ Về Việc Tăng Trưởng Và Mục Đích” của David J. Swandt

Copyright © 2013 David J. Swandt. All Rights Reserved.

Published under license agreement by Twenty20 Faith, Inc. (USA). Not intended for resale. For more information visit:

www.twenty20faith.org

“Vị trí Của Đức Chúa Trời, Phần Thường Của Tôi!”

Vị trí đầu tiên - đó là trọng tâm khát vọng của tất cả những người đua tranh. Cho dù là một cuộc thi cá nhân hay đồng đội thì điểm số hoặc thời gian tốt nhất sẽ giành chiến thắng, và vị trí đầu tiên luôn mang lại giải thưởng cao nhất cho người đạt được sự khác biệt đặc quyền đó. Thường là như vậy, nhưng có một ngoại lệ quan trọng.

Trước khi được cứu rỗi, chúng ta thường giữ vị trí đầu tiên trong cuộc đời của chính mình - sống cho chính mình, thực hiện tham vọng ích kỷ của chính mình, thúc đẩy chương trình hành động của chính mình. Nhưng khi trở thành tín đồ Đấng Christ thì vị trí đầu tiên không còn là vị trí mà chúng ta nắm giữ nữa; nó thuộc về Chúa.

Việc dành cho Đức Chúa Trời vị trí đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta bắt đầu vào ngày chúng ta được cứu, nhưng việc dành cho Ngài vị trí đầu tiên trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống của chúng ta là

một quá trình liên tục. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ sống một cuộc sống trọn vẹn và phước hạnh trong Đấng Christ ngay tại đây trên trái đất, và thừa hưởng sự sống đời đời của những phước lành không kể xiết với Đức Chúa Trời trên Thiên đàng đời đời.

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mũ triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mũ triều thiên không hay hư nát.” **I Cô-rinh-tô 9:25**

“Đức Chúa Trời Đã Cho Bạn Vị Trí Đầu Tiên Trong Lòng Của Ngài”

Bạn sẽ nghĩ gì nếu ai đó nói với bạn rằng Chúa xem bạn như thể bạn chưa bao giờ phạm tội? Sự thật là nhờ bởi công việc cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, cho nên đó chính là cách Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn. Là tín đồ Đấng Christ, chúng ta được tha thứ, được thanh tẩy và được tự do!

Điều đó có nghĩa là bạn là một thánh đồ: người đã đạt được một vị thế công chính đặc biệt trong Đấng Christ. Bạn thật trọn vẹn, thánh khiết và không chỗ trách được trong nhãn quan của Đức Chúa Trời. Ngài gọi bạn là con của Ngài, là người thừa kế sự dạt dật của Ngài, và là bạn của Ngài.

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng

đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” I **Phi-e-rơ 2:9**

Việc thực sự hiểu cách Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta bắt đầu với cách chúng ta nhìn thấy Ngài. Đức Chúa Trời không quan sát từ xa chỉ để chờ chúng ta phạm sai lầm rồi trừng phạt. Không gì có thể xa sự thật.

Hãy xem xét câu này nói điều gì:

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” **Giăng 1:12-13**

Chúa xem mỗi chúng ta là con cái quý giá của chính Ngài. Ngài là một người Cha yêu thương tuôn đổ ân huệ và sự quan tâm trên chúng ta vì lòng thương xót vô hạn của Ngài. Một số câu Kinh Thánh trong sách Nhã Ca minh họa cường độ tuyệt diệu của tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta bằng cách so sánh nó với tình yêu mật thiết giữa vợ chồng. Hê-

bơ-rơ 11:6 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban thưởng những người tìm kiếm Ngài.

Cách thức Chúa nhìn xem mỗi người con của Ngài thì

khác biệt sâu sắc hơn hầu hết chúng ta nhìn xem chính mình. Việc hiểu cách Chúa nhìn xem mỗi chúng ta được dựa trên công việc mà Đấng Christ đã bắt đầu trong cuộc đời của chúng ta ngay khi nhận được sự cứu rỗi.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” **II Cô-rinh-tô 5:17**

“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” **II Cô-rinh-tô 5:21**

Sự dựng nên mới này là công việc thiêng liêng của Đức Chúa Trời; một sự biến đổi toàn diện về tình trạng thuộc linh và con người bên trong của chúng ta. Ngài đã

hoàn toàn tha thứ và thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi - quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta đang ở trong mối quan hệ đúng đắn với Ngài.

“Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.” **Thi Thiên 103:12**

Chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời được dâng lên cho Ngài mà không có bất kỳ tội lỗi nào; đúng như sự công chính của Ngài qua công việc mà Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá. Đức Chúa Trời thật đã ban cho chúng ta vị trí đầu tiên trong lòng của Ngài!

“Đức Chúa Trời Muốn Vị Trí Đầu Tiên Trong Lòng Của Bạn”

Trong xã hội ngày nay, nhiều người đặt nền tảng giá trị của họ trên sự giàu có, chức vị cao trọng của họ trên “nấc thang của tổ chức” mức độ thành công trong công việc kinh doanh của họ, hoặc thậm chí đơn giản là những người họ quen biết.

Nhưng nếu quan điểm của chúng ta về tầm quan trọng được thiết lập dựa trên những điều này thì chúng ta sẽ chỉ cảm thấy tốt về bản thân khi chúng ta phát triển mạnh trong các lĩnh vực ấy. Khi sự giàu có và thành công của chúng ta suy giảm thì giá trị bản thân cũng sẽ suy giảm vì nền tảng của chúng ta không vững chắc. Chúa Giê-xu đã mô tả nó theo cách này:

“Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền: dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại lớn lao.” **Lu-ca 6:49**

Bản sắc của chúng ta chỉ vững chắc giống như nền tảng chúng ta đặt nó lên trên. Bằng việc thiết lập bản sắc của chúng ta trên nền tảng vững chắc của Chúa Giê-xu Christ thì cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống của chúng ta sẽ không phụ thuộc vào tình trạng thay đổi của những điều tạm thời.

Khi đặt Đấng Christ làm nền tảng thì sự ổn định của chúng ta sẽ như thế này:

“Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vàng đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn.” **Lu-ca 6:48**

Hãy suy nghĩ một chút về nhiều lựa chọn trong cuộc sống mà bạn có thể phải xây dựng nền tảng của tầm quan trọng của mình trên đó. Chúng có thể bao gồm của cải, sự nghiệp, ngoại hình, gia đình, danh tiếng, quyền lực hoặc người bạn quen biết. Bạn có thể nghĩ ra điều nào khác nữa không? Trong tất cả những điều để thiết lập bản sắc của chính mình, chỉ có Chúa

Giê-xu đảm bảo cho chúng ta có cuộc sống tín đồ Đấng Christ đắc thắng.

Nhưng nếu bạn xem xét các lựa chọn khác thì những sự lựa chọn đó chẳng có gì xấu hoặc có hại. Trên thực tế, ở nhiều khía cạnh, chúng là những lĩnh vực trách nhiệm rất quan trọng mà Chúa đã ban cho chúng ta trong cuộc sống. Nhưng trong sách Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu đã giúp chúng ta tìm thấy sự cân bằng.

“Vậy nên ta phán cùng các người rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các người trên trời nuôi nó. Các người há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao?" **Ma-thi-ơ 6:25-26**

Khi giải quyết sự thật này trong cuộc sống của chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy bình an và thỏa mãn, thoát khỏi nỗi băn khoăn và lo lắng. Sự cân bằng này đạt được khi chúng ta đặt Chúa Giê-xu lên hàng đầu

trong mọi lĩnh vực trong đời sống của mình.

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” **Ma-thi-ơ 6:33**

Tất cả chúng ta đều có ước mơ, mục tiêu và khát vọng bởi vì Chúa đã thiết kế chúng ta như vậy. Nhưng việc đặt Chúa Giê-xu lên hàng đầu sẽ hướng dẫn bạn xem xét những điều ưu tiên và động cơ của bạn về lý do tại sao bạn khao khát làm hoặc đạt được những điều bạn mong muốn. Khi Ngài đứng ở vị trí hàng đầu trong ước mơ và khát vọng của bạn thì tương lai bạn sẽ tràn ngập điều tốt nhất và niềm vui!

Khi Đức Chúa Trời mang đến một động lực khác mắc làm cho bạn chú ý thì phản ứng quan trọng nhất của bạn phải là việc sẵn sàng để thay đổi. Đôi khi thay đổi có thể khó khăn, nhưng Chúa luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho chúng ta và muốn bạn tăng trưởng thuộc linh.

“Giành Chiến Thắng Trong Những Trận Chiến Của Cuộc Sống Bởi Sự Giúp Đỡ Của Đức Chúa Trời”

Có một trận chiến kéo dài suốt đời đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Một bên là ảnh hưởng của bản chất tội lỗi cũ - những khuynh hướng cũ còn lại, những cám dỗ và tội lỗi mà chúng ta khó vượt qua. Theo thời gian khi chúng ta trưởng thành trong việc bước đi với Chúa thì ảnh hưởng của bản chất tội lỗi yếu dần. Ở phía bên kia là ảnh hưởng ngày càng tăng của sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta. Đây là hai lực lượng đối lập như được mô tả trong thư Ga-la-ti:

“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường

ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.” **Ga-la-ti 5:16-17**

Lời Chúa khuyến khích chúng ta “bước đi theo Thánh Linh.” Nói cách khác, chúng ta phải cho phép ảnh hưởng của Đức Thánh Linh chiến thắng ảnh hưởng của bản chất tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta.

Nhiều khi điều này nói dễ hơn làm. Bản chất tội lỗi thúc đẩy chúng ta đưa ra quyết định để thỏa mãn tham vọng và đam mê tự cho mình là trung tâm. Điều này được gọi là cám dỗ, và Gia-cơ đã mô tả nó như thế này:

“Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tự dục xui giục mình.” **Gia-cơ 1:13-14**

Mãi cho đến khi chúng ta quyết định đầu hàng sự cám dỗ thì nó mới trở thành tội lỗi.

“Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.” **Gia-cơ 1:15**

Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên khi một phần trong tình yêu sâu sắc và ân điển của Đức Chúa Trời dành cho tất cả các tín đồ Đấng Christ, Ngài đã tha thứ chúng ta và tẩy sạch mọi tội lỗi khỏi chúng ta. Chúng ta hoàn toàn được tha thứ 100%.

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” **I Giăng 1:9**

Nhưng vẫn còn một mối nguy hiểm trong việc cho phép tội lỗi không bị kìm hãm. Mặc dù Đức Chúa Trời đã tha thứ và thanh tẩy chúng ta nhưng Ngài không nhất thiết phải loại bỏ con đường tàn phá của hậu quả và hoàn cảnh mà tội lỗi để lại. Mặc dù Ngài sẽ luôn giúp chúng ta vượt qua những thời điểm khó khăn, ngay cả khi do những quyết định của chính chúng ta đưa đến, thì hành động tốt nhất của chúng ta là làm tất cả những gì có thể để tránh đưa ra những quyết định đó ngay từ đầu.

I Cô-rinh-tô mô tả hai khía cạnh quan trọng trong việc đối phó hiệu quả với cám dỗ và tội lỗi:

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” **I Cô-rinh-tô 10:13**

Điều đầu tiên là chúng ta không đơn độc trong cuộc đấu tranh của mình. Hãy biết rằng có những tín đồ Đấng Christ khác, dù bước đi với Chúa 30 ngày hay 30 năm, nhưng họ vẫn chiến đấu với tội lỗi và cám dỗ thường xảy đến như bạn.

Điều thứ hai là Đức Chúa Trời sẽ không cho phép chúng ta bị cám dỗ vượt quá mức độ mà chúng ta không thể đưa ra quyết định để tránh tội lỗi. Ngài sẽ luôn cung cấp một lối thoát. Công việc của chúng ta, dù bị thách thức đến thế nào đi nữa, là tìm ra lối thoát đó đang khi bị cám dỗ.

Phần sau đây cung cấp một chiến lược dựa trên Kinh Thánh để đối phó hiệu quả với tội lỗi và cám dỗ. Việc biến kế hoạch này thành hành động là một cách nữa để đưa Đức Chúa Trời lên vị trí hàng đầu trong cuộc đời bạn!

“Chiến Lược Năm Điểm Để Sống Đắc Thắng”.

Phần này cung cấp một chiến lược 5 điểm dựa trên Kinh Thánh để đối phó hiệu quả với tội lỗi và cám dỗ. Việc biến kế hoạch này thành hành động là một cách nữa để đưa Đức Chúa Trời lên vị trí hàng đầu trong cuộc đời bạn!

1. HIỂU RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI XEM BẠN LÀ NGƯỜI TRỌN VẸN, THÁNH KHIẾT VÀ KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢC, qua công việc của Chúa Giê-xu Christ. (Đọc II Cô-rinh-tô 5:21.) Nhiều lúc cảm giác phạm tội và xấu hổ là sự tàn phá nặng nề nhất của hậu quả tội lỗi. Việc hiểu rằng không có sự kết án nào dành cho những người trong Đấng Christ, bất kể tội lỗi nào, là nền tảng cho sự chiến thắng (Rô-ma 8:1).

2. XƯNG NHẬN TỘI LỖI CỦA BẠN. (Đọc I Giăng 1:9.) Việc xưng nhận tội lỗi có nghĩa là thừa nhận những tội lỗi đó trước tiên là trong lòng và trí của chúng ta, và sau đó

xưng nhận chúng với Chúa. Việc xưng nhận tội lỗi không nhất thiết có nghĩa là công khai xưng nhận với người khác. Xưng tội là việc giữa bạn với Chúa.

3. CHỊU TRÁCH NHIỆM. (Đọc Gia-cơ 5:16.) Việc tìm một người bạn tín đồ Đáng Christ, mục sư hoặc thành viên gia đình đáng tin cậy mà bạn có thể tâm sự là một cách hiệu quả để đưa ra trách nhiệm và hỗ trợ cầu nguyện trong trận chiến ấy.

4. TRÁNH CÁC NGUỒN CẢM DỖ. (Đọc Gia-cơ 1:13-15.) Đây là điểm khó thực hiện nhất và đòi hỏi sự suy nghĩ cũng như việc lập kế hoạch sáng tạo. Sự thật là nếu bạn có thể tránh được cảm dỗi thì bạn sẽ tránh được tội lỗi.

5. ĐỌC LỜI CHÚA. (Đọc Thi-thiên 119:11.) Lời Chúa nói với chúng ta một cách rõ ràng rằng khi chúng ta “giấu nó trong lòng,” thì nó sẽ mang đến một sức mạnh đặc biệt để nói không với cảm dỗi và tội lỗi.